

## TASCO - คั่นเวลา (ก็ยังยากเลย)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มา ในวลีจั่วหัว...

หมายถึงว่า หาหุ้น มาเล่นคั่นเวลา ระหว่างที่ตลาดกำลังเป็นขาลง หรือ เป็นขาลงมานานแล้วนั้น เริ่มจะหาหุ้นยากมากขึ้น หรือจะว่าไปแล้ว แทบจะหาไม่ได้เลยเสียด้วยซ้ำ แต่ถ้าอยากจะทำก็ซื้อเก็บ ซื้อสะสม เพื่อลงทุนยาวๆ ก็อีกเรื่องหนึ่งนะ ราคาถูกๆ เติบโตตลาด เลือกซื้อกันได้เต็มที่... แต่เหนือเมฆกล่าวไว้แล้วนะครีบอก ว่า หลุด 1520 ไม่เท่าไร อย่าให้เข้าเงื่อนไข หลุด 1455 ลงมากก็แล้วกัน ถ้าหลุดเมื่อไหร่ ก็บอกได้ว่า ต้องของนะครีบอก ปรับพอร์ตได้ปรับชะ ชาญก่อนได้ขายชะ หรือ แทบจะไม่มีหุ้นในพอร์ตเลย ก็ไม่ว่าอะไร... อาจจะมีเหลือหุ้นที่เป็นขาขึ้นจริงๆ หรือต้นทุนต่ำมากๆ มานานแล้ว อันนั้นก็แล้วแต่ ถ้าตามหลักแล้วจริงๆ ก็ไม่มีใครรู้แน่ๆ ว่าจะลงไปได้ถึงไหน เพียงแค่เหนือเมฆ ก็ได้คาดไว้ การลงตามรูปแบบขอลิ้นแอลเสียดในระลอกนี้นั้น จะลงไปได้ถึงไหน ก็เลยต้องขอกันแบบนั้น เพื่อปลอดภัย หรือไม่เจ็บตัวกันมากเกินไป... เพราะก่อนหน้านี้ การที่หวังการจะเป็น คลื่น 4 มันก็พอมีการซื้ออยู่บ้างล่ะ แต่พอเงื่อนไขที่เราวางแผนไว้ว่า ถ้าต่ำกว่า 1455 มันไม่ใช่คลื่น 4 นะ ที่มีอยู่ก็ต้องขาย ต้องปรับพอร์ต แล้วก็ลองมาตั้งหลักกันใหม่อีกที... ทีนี้ ถ้าจำกันได้ คลื่นขาลงนี้ ก็จะเป็น คลื่น C ในระลอกใหม่นั้น เหนือเมฆ ได้กล่าวถึงนิสัยการลง และระดับเป้าหมาย ไว้มาแล้ว ถ้าจะฟังชัดๆ ก็เข้าไปดูเทปย้อนหลังกันได้อีกทีนะ แล้วอย่างการลงแรงๆ ในวันวาน ถ้ามว่า อยู่ในวิสัยที่เราวางแผนกันไว้หรือไม่ ก็เตรียมตัวกันไว้แล้ววันนี้ การลงมาต่ำกว่า เส้นนี้สำคัญที่เหนือเมฆกล่าวไว้ การลงจะเป็นการลงแบบไหน ลงอย่างไร และรอตรงไหน

### ดูตามเกม...

จริงๆ ก่อนหน้านั้นไม่กี่วัน ก็ออกอาการเหมือน กตเก็บ เล่นเอาชะไม่มีใครกล้า แต่สุดท้าย ก็ค่อยๆ เอาขึ้น แกรมในระยะหลังๆ ที่ว่ามานั้น มีปริมาณการซื้อขาย ที่เข้ามาอย่างน่าสนใจ

แนวรับ : ...18.2-18.0 เน้นไม่ต่ำกว่า 17.5 ไว้เท่านั้น

เป้าหมาย : ...20.5-21.0 เป็นการเก็งกำไรเล่นรอบสั้น

Price Chart...(TASCO)



### ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น TASCO... อันนี้ เล่นกันตามรูปแบบของการแกว่งตัวระยะสั้น ที่ได้สัญญาณดีจากภาพแท่งเทียน และการผ่านระดับแนวต้านที่มีนัยสำคัญระยะสั้นมาได้ หากจะไม่มีกรพลิกลงมาต่ำกว่าแนวต้านที่ผ่านขึ้นมา การขึ้นต่อ ก็ยังน่าจะคาดหวังได้ ซึ่งระยะนี้ ปริมาณหุ้นที่ซื้อขายกันต่อวันนั้น เหมือนจะมีนัยสำคัญ ไม่ว่าจะขึ้นจริงหรือจะหลอก แต่หากการแกว่งตัวในระยะนี้ ไม่มีการลงมาต่ำกว่า 17.50 เสียก่อน ก็นั่นแหละครีบอก การเล่นทางขึ้น ก็ยังน่าจะคาดหวังได้อยู่... แต่ก็คงจะไม่หวังอะไรไปไกลๆ ได้มากนัก เอาแค่มองหวังว่าจะขึ้นไปทดสอบระดับจุดสูงสุดของระลอกขาลงล่าสุดที่ลงมาจนถึงนี้ น่าจะยังพอได้อยู่ หรือ หวังระดับ 20.5-21.0 ก่อน